



# ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๑๒๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑



พลอากาศโท สมศักดิ์ หาญวงษ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานการข่าว เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก นาย Dan Carmel ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล/กรุงเทพฯ เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ และแนะนำ นาย Alon Yehoshua ผู้ช่วยทูตทหารอิสราเอล/กรุงเทพฯ ท่านใหม่

จากนั้น รับเยี่ยมคำนับจาก พันเอก Nguyen Hong Diep ผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม/กรุงเทพฯ เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ และแนะนำ พันเอก Phan Huu Thang ผู้ช่วยทูตทหารเวียดนาม/กรุงเทพฯ ท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

อ่านข่าวประจำวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่.....



## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)



การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัฒพฒนา” คร้งที่ ๑๑ บรรเลงโดย วงซมฟอนออร์เคสตราของกองทัพอากาศ (The Royal Thai Air Force Symphony Orchestra) ซึ่งประกอบด้วย นักดนตรี และคณะนักร้องหมู่ประสานเสียง จำนวนกว่า ๑๕๐ คน โดยมี นาวาอากาศตรี พฤษณ เจ้วงค์ และเรืออากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ อรุณสุข เป็นผู้อำนวยเพลง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณดนุพล แก้วกาญจน์ (แจ้), คุณอิสริยา คุประเสริฐ (หนึ่ง) คุณวสุ แสงสิงแก้ว (จ๊อบ), คุณจักรวาล เสาธงยุติธรรม (หนึ่ง), คุณศรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ (โรส), คุณอภิวัชร เอื้อถาวรสุข (เสตมป์), คุณกันยรัตน์ ตียะพรชัย (ลูล่า) และ คุณวรัณณา สุธนเมธี (มัม) โดยกำหนดจัดการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ รอบ ดังนี้ รอบล้อมวลชนและประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐ และรอบเสด็จพระราชดำเนิน ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐ ในการนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทอดพระเนตรการแสดง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัฒพฒนา ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัฒพฒนา” เลขที่บัญชี ๐๕๗ - ๓ - ๔๔๕๘๐ - ๖ หรือบริจาคได้ที่หน้างาน ในวันจันทร์ที่ ๑๖ และวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๐๘๐๐ และโทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๘

อนึ่ง กองทัพอากาศ จัดรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จำนวน ๕ คัน ให้บริการ รับ - ส่ง ข้าราชการและครอบครัวกองทัพอากาศ ที่จะไปร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัฒพฒนา” คร้งที่ ๑๑ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๐๐ ณ อาคารรณนภาภาค โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

**เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการข่าว โรงเรียนการบิน**



พลอากาศโท ธีรินทร์ ปุณศรี เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการข่าว โรงเรียนการบิน โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

กองทัพอากาศ กำหนดประกอบพิธีอุปสมบทหมู่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกองทัพอากาศ และครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พัทธสีมาวัดลาดสนุ่น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบ ๓๐ ปี



พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมอชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบ ๓๐ ปี (ก้าวสู่ปีที่ ๓๑) โดยมี คุณจิตติมา วุฒิวีวัฒน์ ตำแหน่งรักษาราชการผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถาบันวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๒



พลอากาศตรี อัมรินทร์ ตรีเพชร รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุทธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

รองเจ้ากรมช่างอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๒๑



พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ ชาญตะปะ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐานันดร ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

กองทัพอากาศ โดย กรมยุทธการทหารอากาศ กำหนดจัดการประชุมเสวนาหัวข้อ “โดรน/ยูเอวี ท้าวงอากาศ ความมั่นคง และความปลอดภัยด้านการบิน” และการจัดแสดงนิทรรศการโดรนและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่)

## การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ



พลอากาศตรี พัทธธร สงวนโภคัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผู้แทนประธานอนุกรรมการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ธีชชัย อัจฉริยาการุณ รองเสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร) และข้าราชการผู้แทนสมาชิก ในนามกลุ่มประกวด “LOOKING” เข้าร่วมรับฟังการประกวดผลงาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

## กองทัพอากาศและกองทัพอากาศมาเลเซีย

### จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018



นาวาอากาศเอก สุรกิจ สมทวิวัฒนกุล รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 ฝ่ายไทย พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก มะหาเธร์ บิน อะมิน (Colonel Mahadzer bin Amin) ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 ฝ่ายมาเลเซีย นำกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสำหรับเด็กกำพร้า Sekolah Pertubuhan Permata Al Mahabbah ซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กกำพร้า ตั้งอยู่ใกล้ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย โดยได้เยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมกิจกรรมกับเด็กกำพร้า และร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้ภายในบริเวณโรงเรียน ฯ เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศมาเลเซีย ในโอกาสที่ได้ร่วมการฝึกผสม AIR THAMAL 28/2018 ในครั้งนี้ สำหรับการฝึกผสม AIR THAMAL เป็นการฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศมาเลเซียที่จัดขึ้นทุกปี โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่ ๒๘ ใช้ชื่อรหัสการฝึกว่า AIR THAMAL 28/2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ฐานทัพอากาศบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย โดยในการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ประกอบด้วย การฝึกเตรียมความพร้อม (Work-Up Training : WUT) และการบินประกอบกำลังทางอากาศขนาดใหญ่ (Large Force Employment : LFE) ในภารกิจการบินขับไล่ขั้นมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ การบินรบในอากาศกับเครื่องบินต่างแบบ การบินสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด และการบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินโจมตีแบบ Alpha Jet จำนวน ๔ เครื่อง และกองทัพอากาศมาเลเซีย ได้จัดเครื่องบินขับไล่ Hawk จำนวน ๔ เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 AP จำนวน ๒ เครื่อง เข้าร่วมการฝึก

การฝึกครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการกิจให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศมาเลเซีย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศอีกด้วย